

ผู้ปกครองไว้อภัยได้หนังสือเรียนซ้ำ

นำเสนอเมื่อ : 3 ก.ค. 2561

**ผู้ปกครองไว้อภัยยังได้รับหนังสือเรียนล่าช้า ด้าน รมว.ศึกษาธิการ แจง
เกิดจากกระบวนการจัดพิมพ์ เบื้องต้นทางบประมาณอื่นจัดซื้อไปก่อน**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้รับการร้องเรียนจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นจำนวนมาก ว่า ขณะนี้นักเรียนยังไม่ได้รับหนังสือเรียนครบทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งๆที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตั้งแต่ก่อนเปิดภาคเรียนว่าหนังสือเรียนจะส่งถึงมือเด็กทุกคนทันเปิดเทอมแน่นอน แต่จนถึงขณะนี้เปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 มากกว่า 1 เดือนแล้ว และนักเรียนกำลังจะสอบกลางภาคช่วงกลางเดือน ก.ค.นี้ ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเป็นห่วงว่าเด็กจะไม่มีหนังสืออ่านสอบ และสงสัยว่าเกิดปัญหาอะไรจึงไม่มีหนังสือ ทั้งๆที่เป็นหนังสือเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ กล่าวว่า ได้รับรายงานจากนายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว และตนได้กำชับให้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็ว โดยนายบุญรักษ์ได้รายงานว่าได้แก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการชิงงบประมาณอื่นจัดซื้อไปก่อน ส่วนสาเหตุที่หนังสือเรียนล่าช้านั้นเกิดความล่าช้ามาจากกระบวนการพิมพ์ และกระบวนการจัดซื้อ ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาความไม่โปร่งใส การดำเนินการครั้งนี้พยายามจะทำให้เกิดความโปร่งใสจึงเกิดความล่าช้า อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดขึ้นตนก็รู้สึกไม่สบายใจ

ด้านนายบุญรักษ์ กล่าวว่า ขณะนี้สถาบันส่งเสริมการสอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการแจ้งช่องทางการดาวโหลดหนังสือเพื่อให้โรงเรียนนำไปใช้ก่อนแล้วซึ่งตนเข้าใจว่าทาง สสวท.ก็มีการเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ส่วน สพฐ.ก็นำไฟล์ดังกล่าวมาทำการปริ้นให้เด็กเรียนใช้ก่อน จริงๆ แล้วทุกหน่วยงานก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่ สำหรับจำนวนวิชาที่ยังจัดพิมพ์หนังสือไม่เรียบร้อยตนยังทราบในรายละเอียด แต่คิดว่าไม่มากนักจะเหลือเฉพาะของวิชาในสายวิทยาศาสตร์ที่มีการเปลี่ยนหลักสูตร ซึ่งก็ต้องเห็นใจว่าขณะนี้มีการเปลี่ยนหนังสือเรียนก็ต้องดำเนินการในส่วนของเนื้อหาใหม่ ซึ่งกระบวนการต่างๆ ก็เป็นเรื่องใหม่ทั้งหมด ส่วนสาเหตุที่ทำให้เด็กได้รับหนังสือเรียนล่าช้านั้นตนไม่ทราบรายละเอียด เนื่องจากเป็นเรื่องการบริหารงานภายในขององค์การค่าของ สกสศ. ตนคิดว่าเรื่องนี้โรงเรียนสามารถแก้ปัญหาได้ แต่ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลของผู้ปกครอง ซึ่งทุกฝ่ายก็พยายามทำอย่างดีที่สุด.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.51 น.](#)